

ตงฟง มอเตอร์ส บุกลตลาดฟลิต ช่วยกิจการต่างๆลด ต้นทุนสู่วิกฤตเศรษฐกิจ พร้อมจัดโปรแรงคลายร้อน ขับฟรี 3 เดือน



ตงฟง ประกาศเดินหน้าบุกลตลาดฟลิต ตั้งเป้า 20 % ของยอดขาย ช่วยกิจการต่างๆลดต้นทุนสู่วิกฤตเศรษฐกิจ ประเดิมล็อตแรกกับไทยพัสดุกภัณฑ์ พร้อมจัดโปรโมชันสุดร้อนแรง ออกตงฟงวันนี้ ขับฟรี 3 เดือน



บริษัท ตงฟง มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ขนาดเล็กภายใต้แบรนด์ ตงฟง โดยนายพิทยา ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการได้เผยว่า “ปัจจุบันตลาดรถจิ้งกำลังเติบโตเป็นอย่างมาก ดังนั้น ตงฟง มอเตอร์ส จึงได้รุกตลาดขายฟลิต เจาะกลุ่มลูกค้าองค์กรมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายยอดขายตลาดฟลิตไว้ที่ 20% จากเป้าหมายทั้งหมด และจะเร่งผลักดันนโยบายตลาดฟลิตนี้สู่ผู้แทนจำหน่ายของตงฟงต่อไป โดยเริ่มประเดิมจากผู้แทนจำหน่ายของตงฟง คือ บริษัท ทีดับเบิลยู มอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ที่ได้เซ็นสัญญาจับคู่ทางธุรกิจขายฟลิตให้แก่ บริษัท พักภัณฑ์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรับ-ส่ง พักภัณฑ์ทั่วประเทศทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ให้แก่ภาครัฐและเอกชน โดยในล็อตแรกได้ส่งมอบรถตู้อเนกประสงค์ รุ่นมินิแวน ขนาดเครื่องยนต์ 1,300 ซีซี จำนวน 10 คัน มูลค่า 4,080,000 บาท และในอนาคตจะทำการส่งมอบอีก 20 คันต่อไป นอกจากนี้ตงฟง มอเตอร์ส ยังให้ความสำคัญกับการบริการและการดูแลลูกค้า ดังนั้น จึงได้จัดการอบรมความรู้ผลิตภัณฑ์ การใช้งานของรถ ตงฟง และวิธีบำรุงรักษารถยนต์ ให้กับทีมช่างซ่อมบำรุงของพัสดุกภัณฑ์ไทย และยังสามารถเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ยกระดับมาตรฐานการให้บริการหลังการขาย, การฝึกอบรม, การบริการต่างๆในทุกๆด้านเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนี้มากขึ้น ซึ่งนอกจาก พักภัณฑ์ไทย แล้วเรายังได้ติดต่อลูกค้าองค์กรอื่นๆอีกมาก เนื่องจากตลาดขายฟลิตของรถพาณิชย์ขนาดเล็กยังมีความต้องการสูง เนื่องจากช่วยองค์กรในลักษณะนี้ลดต้นทุนได้มาก ดังนั้นตงฟง มอเตอร์ส จึงได้เร่งเดินหน้ารุกตลาดนี้ต่อไป

“ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้กำลังซื้อของลูกค้าหลายกลุ่มกลุ่มนี้แนวโน้มลดลงแต่กลุ่มบริษัทฯ ที่ใช้รถในกิจการขนส่งยังคงมีกำลังซื้อในระดับเดิม อีกทั้งรถยนต์ตงฟงสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัทพวกนี้ด้วย”

นอกจากนี้ **ตงฟง มอเตอร์ส** ยังได้จัดแคมเปญส่งเสริมการขายล่าสุด “ตงฟงคลายร้อน” โดยลูกค้าที่ซื้อรถตงฟงมินิ
ทรัค ขนาดเครื่อง 1,100 ซีซี และขนาด 1,300 ซีซี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขับฟรี 3 เดือน พร้อมของแถมมูลค่าสูงสุด
50,000 บาท ตั้งแต่วันที่ถึง 31 พฤษภาคม ศกนี้

เกี่ยวกับ ตงฟง มอเตอร์ส (ประเทศไทย)

บริษัท ตงฟง มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด หรือเรียกง่าย ๆ ในภาษาอังกฤษว่า DFSK ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.
2551 ซึ่งเป็นตัวแทนรถยนต์ตงฟง จากค่ายรถยนต์ระดับแนวหน้า ที่มียอดการผลิตเป็นอันดับ 2 ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ทำหน้าที่ผลิตและจำหน่ายรถตงฟง บริหารเครือข่ายผู้แทนจำหน่าย 45 แห่งทั่วประเทศ ดำเนิน
งานการตลาด และบริหารการบริการหลังการขายสู่ความเป็นเลิศ ให้กับรถยนต์ของตงฟงทุกคันในประเทศไทย
ในปี 2553 ภายใต้ความร่วมมือทางเทคโนโลยีจาก ดี เอฟ เอส เค มอเตอร์ส หรือ ตงฟง เสี่ยวคัง (ประเทศจีน) ทาง
บริษัทมีการลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิต และประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ของ ตงฟง ในประเทศไทย เพื่อรองรับการ
จำหน่ายภายในประเทศและส่งออกในภูมิภาคอาเซียน (AEC) โดยปัจจุบันมียอดจำหน่ายในตลาดไทยแล้วกว่า
10,000 คัน ประกอบด้วยรุ่น “ตงฟง V21 **แชมเปียน**” ขนาดเครื่องยนต์ 1,300 CC ,รุ่นมินิทรัค 2 รุ่น ได้แก่
ขนาดเครื่องยนต์ 1,100 CC และ 1,300 CC, มินิแวน รถตู้เพื่อการพาณิชย์ 2 รุ่น ขนาดเครื่องยนต์ 1,100 CC และ
1,300 CC และรถอเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง รุ่น V27 ขนาดเครื่องยนต์ 1,300 CC ทุกรุ่นใช้พลังงาน 2 ระบบทั้งเบนซิน
และ LPG ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Hotline : 02-978-5640-46, 1-401-555-222 พร้อมบริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง